

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



ของ
เทศบาลตำบลคลองใหญ่
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล
โทร.๐-๗๔๖๐-๑๖๓๐ โทรสาร.๐-๗๔๖๐-๑๖๓๑

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



ของ
เทศบาลตำบลคลองใหญ่
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล
โทร.๐-๗๔๖๐-๑๖๓๐ โทรสาร.๐-๗๔๖๐-๑๖๓๑



ประกาศเทศบาลตำบลคลองใหญ่
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ ๒๖) การจัดทำแผนการดำเนินงานและข้อ (๒๗) แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ปีงบประมาณนั้น และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ กำหนดให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมการ พัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ๆ รวมทั้งเพื่อการควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายสงบ หนึ่งมา)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่เป็นแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งรวบรวมโครงการต่างๆ จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่ได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอตะโฮมุด ให้ใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณนั้น เพื่อการพัฒนาในเขตเทศบาลบังเกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาการตรวจสอบการดำเนินงานในโครงการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เพื่อใช้เป็นเอกสารสำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานโดยจำแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่แสดงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณที่ชัดเจนและแสดงกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในห้วงเวลาที่จะดำเนินการ ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพครอบคลุมการบริหารการพัฒนาในทุกมิติมีความเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ของชุมชนมีการบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องประสานงานซึ่งกันและกัน

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของคณะผู้บริหารผู้ปฏิบัติงาน สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนองต่อความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ได้อย่างแท้จริง

งานแผนงานและงบประมาณ

สำนักปลัดเทศบาล

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ให้ยกเลิกทั้งหมด (ยกเว้นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) และให้ใช้แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้แทน

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่

๒. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๓.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๓. นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๔. การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑.๓.๒ การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

๑. สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวมแผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

๒. แนวทางดำเนินการตาม ๗.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ รวมไปถึงการกำหนดวันต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ ๓๐ วัน และไม่ควรถูกกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวันสุดท้ายของกรอบ ๓๐ วัน

๓. กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาด้วย และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตามไม่ควรขยายเวลาเกิน ๓๐ วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ แล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และ ลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

๑.๓.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๒. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

๓. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๔. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิด ประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

๑.๓.๔ การแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๑. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด ตัวอย่างการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือนมกราคม- มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นต้น

๒. การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือ แนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็น อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๓. การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๔. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๒. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๓. ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองใหญ่ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณของเทศบาลตำบลคลองใหญ่และไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในเทศบาลตำบลคลองใหญ่สามารถประสานการทำงาน บูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๕. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๖. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลคลองใหญ่มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้ เทศบาลตำบลคลองใหญ่มีหน้าที่และอำนาจในการจัดหาระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ เทศบาลตำบลคลองใหญ่เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ได้มีความชัดเจน ในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ของ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลคลองใหญ่เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผต.๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาและระบบระบายน้ำ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๒.๙๔	๗,๓๑๐,๐๐๐	๖๔.๗๓	กองช่าง
รวม			๑	๒.๙๔๑๑๘	๗,๓๑๐,๐๐๐	๖๔.๗๓	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๕.๘๘	๔๐,๐๐๐	๐.๓๕	สำนักปลัด
รวม			๒	๕.๘๘๒๓๕	๔๐,๐๐๐	๐.๓๕	
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๑.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์	แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข	๒ ๓	๕.๘๘ ๘.๘๒	๓๐,๐๐๐ ๘๙๑,๙๐๐	๐.๒๗ ๗.๙๐	สำนักปลัด สำนักปลัด
รวม			๕	๑๔.๗๐๕๙	๙๒๑,๙๐๐	๘.๑๖	
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน	แผนงานการศึกษา	๖	๑๗.๖๕	๒,๐๘๗,๐๐๐	๑๘.๔๘	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	๒.ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผนงานการศึกษา	๑๑	๓๒.๓๕	๗๕๕,๐๐๐	๖.๖๐	กองการศึกษา
รวม			๑๗	๕๐	๒,๘๓๒,๐๐๐	๒๕.๐๘	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมควบคู่ส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๑.เพื่อสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	๔	๑๑.๗๖	๘๐,๐๐๐	๐.๗๑	สำนักปลัด
รวม			๔	๑๑.๗๖๔๗	๘๐,๐๐๐	๐.๗๑	
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจัดการเมือง การบริหาร	๑.การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเมือง ส่งเสริม การมีส่วน ร่วมและการพัฒนาระบบบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๑๑.๗๖	๘๐,๐๐๐	๐.๗๑	สำนักปลัด
	๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้อง กันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี ประสิทธิภาพ	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	๑	๒.๙๔	๓๐,๐๐๐	๐.๒๗	สำนักปลัด
รวม			๕	๑๔.๗๑	๑๑๐,๐๐๐	๐.๙๗	
รวมทั้งสิ้น			๓๔	๑๐๐	๑๑,๒๙๓,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๑๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๕๑-๐๔๗ สาย โหล๊ะบ้า-เขาจำปา-ทุ่ง นุ่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหล๊ะบ้า-เขาจำปา- ทุ่งนุ่น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ตารางเมตร	๗,๓๑๐,๐๐๐	ทต.คลองใหญ่	สายโหล๊ะบ้า- เขาจำปา- ทุ่งนุ่น													พ.ค. ๒๕๖๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมอาชีพตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ ฝึกอบรม ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	ทต.คลอง ใหญ่	สำนักปลัด			←→										กรกฎาคม ๒๕๖๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีคนยากจน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีคนยากจน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	ทต.คลองใหญ่	สำนักปลัด													←→	กัญยายน ๒๕๖๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการกิจกรรมวัน สตรีสากล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดกิจกรรมวันสตรี สากล โดยมีค่าใช้จ่าย เช่นค่า ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า ยานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	ทต.คลอง ใหญ่	สำนักปลัด						←→							มีนาคม ๒๕๖๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของสมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรชิตยราช นารี เป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและ อุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามจำนวน สุนัข แมว ทั้งที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของ ข้อมูล ตามรายงานการสำรวจ ประชากรสุนัข แมว	๓๐,๐๐๐	ทต.คลอง ใหญ่	สำนักปลัด	← →												ธันวาคม ๒๕๖๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์โดยดำเนินการสำรวจประชากรสุนัขแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๓,๙๐๐	ทต.คลองใหญ่	สำนักปลัด	←————→												ธันวาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ เช่น ค่าจ้างบริการ ค่าจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ	๘๕๘,๐๐๐	ตำบลคลองใหญ่	สำนักปลัด	←————→											กันยายน ๒๕๖๘	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ ประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ในการจัดงาน ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล คลองใหญ่	กอง การศึกษา				↔									มกราคม ๒๕๖๘
๒	โครงการเข้าค่าย กลางวัน (Day Camp)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่าย กลางวัน (Day Camp) เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าพาหนะ ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ	๒๕,๐๐๐	นอกสถานที่	กอง การศึกษา					↔								มีนาคม ๒๕๖๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กการจัดอบรมศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ	๕๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลคลองใหญ่	กองการศึกษา													สิงหาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัยเข้าแข่งขันทักษะ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัยเข้าแข่งขันทักษะ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ	๓๐,๐๐๐	จังหวัดพัทลุง	กองการศึกษา													กันยายน ๒๕๖๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่ ศพด.บ้านคลองใหญ่ จำนวน ๕๐ คน ศพด.บ้านโหล๊ะบ้า จำนวน ๖๐ คน ศพด.ทต.คลองใหญ่ จำนวน ๖๐ คน	๑,๖๘๒,๐๐๐	ศพด.สังกัด ทต.คลองใหญ่	กองการศึกษา			←—————→							กรกฎาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลอำเภอตะโหมด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลอำเภอตะโหมด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	จังหวัดพัทลุง	กองการศึกษา									↔	กรกฎาคม ๒๕๖๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโฮมต จังหวัดพัทลุง

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๒๓๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลคลองใหญ่	กองการศึกษา													กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาล หรือกีฬาอื่นๆ เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหาร ค่าป้ายธง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	จังหวัดพัทลุง	กองการศึกษา													กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศาสนพิธีกร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศาสนพิธีกร เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ทต.คลองใหญ่	กองการศึกษา													พ.ค. ๒๕๖๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง	ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองใหญ่	กองการศึกษา		←												พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๕	โครงการแข่งขันโปงลาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันโปงลาง เช่น ค่าใช้จ่าย ผู้ควบคุม ค่าชุดนักกีฬา ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	จังหวัดพัทลุง	กองการศึกษา													←	กันยายน ๒๕๖๘
๖	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีชักพระ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีชักพระเช่น ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทำเรือพระ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	วัดพรุนายขาว	กองการศึกษา	←													พ.ย. ๒๕๖๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๗	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเครื่องไทยธรรม สังฆทาน ผ้าอาบน้ำฝนค่ารับรองผู้มาร่วมงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	วัดพรุนายขว สำนักสงฆ์ต้น ซีกวาง สำนักสงฆ์ทุ่ง หนองสิบบาท	กองการศึกษา													←→	สิงหาคม ๒๕๖๘
๘	โครงการจัดประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานศึกษา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	๗๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองใหญ่	กองการศึกษา													←→	เมษายน ๒๕๖๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๙	โครงการเมอลิตกลางอำเภอตะโหมด	ค่าใช้จ่ายโครงการเมอลิตกลางอำเภอตะโหมด เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	มัสยิดบ้านหนองเลน	กองการศึกษา													←→	กันยายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอนเช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	มัสยิดในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่	กองการศึกษา					←→									มีนาคม ๒๕๖๘
๑๑	โครงการจัดงานเมอลิตในตำบลคลองใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับมัสยิดในตำบลคลองใหญ่ ๕ มัสยิด	๒๕,๐๐๐	มัสยิดในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่	กองการศึกษา													←→	กันยายน ๒๕๖๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เช่น ค่าพันธ์ปลา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มค่าประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเตนท์โต๊ะ เก้าอี้ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลคลองใหญ่	สำนักปลัด													←→	สิงหาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ เช่น ค่าจัดซื้อพันธ์ไม้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	นอกสถานที่	สำนักปลัด													←→	มีนาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตา ฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	นอกสถานที่	สำนักปลัด													←→	กันยายน ๒๕๖๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการเมือง การบริหาร

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการบริหารการจัดการขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารการจัดการขยะ	๓๐,๐๐๐	ตำบลคลองใหญ่	สำนักปลัด										←→			กรกฎาคม ๒๕๖๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการสานสัมพันธ์ ภายในเทศบาลตำบล คลองใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการ สานสัมพันธ์ภายในเทศบาลตำบลคลอง ใหญ่ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกั การจัดโครงการ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ทต.คลองใหญ่	สำนักปลัด										←→			ก.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้าง วินัยในการปฏิบัติงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติ งาน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกั การจัดโครงการ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ทต.คลองใหญ่	สำนักปลัด										←→			ก.ค. ๒๕๖๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล คลองใหญ่	กองคลัง														กันยายน ๒๕๖๘
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ ภาษีและรณรงค์เพื่อ สร้างความเข้าใจในเรื่อง การชำระภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ สัมพันธ์ภาษีและรณรงค์ในการสร้าง ความเข้าใจในเรื่องการชำระภาษี	๑๐,๐๐๐	ตำบลคลองใหญ่	กองคลัง														เมษายน ๒๕๖๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย เช่น โดยมี ค่าใช้จ่าย เช่นค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายตกแต่งสถานที่ ค่า จัดทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน ค่าสมนาคุณ วิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ทต.คลองใหญ่	สำนักปลัด													←→	สิงหาคม ๒๕๖๘



